



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา รวมพลังสหกรณ์เอื้ออาทรแก่สังคม

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ภายใต้ชื่อโครงการรวมพลังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เอื้ออาทรแก่สังคม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านศรี้อย เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมใจทำความดี และปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท เสียสละ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน แบ่งปันน้ำใจแก่สังคม โดยการรับบริจาคเงินจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 22 แห่ง และข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้เงินจำนวน 83,800 บาท สำหรับนำไปซื้อข้าวสาร และกระปุกออมสินกระต่าย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในอนาคต โดยได้นำไปมอบให้สำหรับเด็กนักเรียนจำนวน 840 คน ช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนได้นำระบบสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาการประกอบอาชีพและตอบสนองด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บนหลักประชาธิปไตย ส่งผลให้ประชากรมีความกินดีอยู่ดี มีสันติสุข และคนในขบวนการสหกรณ์ยังได้แบ่งปันน้ำใจให้แก่คนในชุมชนตามหลักการข้อที่ 7 สหกรณ์เอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งการรวมตัวกันจัดกิจกรรมได้ยึดถือและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และตั้งมั่นในการทำความดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม อันจะก่อให้เกิดความสันติสุขในชุมชนและประเทศชาติได้ในที่สุด

สหกรณ์จังหวัดลำพูนกล่าวเพิ่มเติมว่า เครือข่ายขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำพูน ยังได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำรินำระบบสหกรณ์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกร ให้ประชาชนได้รวมตัวกันร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาการประกอบอาชีพและแพร่ขยายระบบสหกรณ์ไปสู่ทุกรัฐวิภาคของประเทศ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 9 กิจกรรม มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพสกนิกรที่ดีตามรอยพระยุคลบาทและมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เจริญก้าวหน้าเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป